

ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๓/ว. ๕๗๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ศก ๓๓๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่จะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน เสนอรอง นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน และของขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๘ แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรแจ้งโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ตลอดจนกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือท่าน ในการดำเนินการตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ตามแบบรายงานที่แนบ ส่งรายงานให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หรือ ทางเมล neng2505@gmail.com ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรารณณ์ คำเอี่ยมรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐-๖

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๒

โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข

“สร้างสุขภาพ สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง”

รัฐบาลไทย โดย กระทรวงสาธารณสุข มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ สำหรับคนไทยทุกคน

ปี ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่ เป็นกำลังสำคัญในด้านต่างๆ ของสังคมไทย ได้แก่

กลุ่มเยาวชน ด้วยข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติ การกวาดล้างโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นภัยสุขภาพในอดีตให้หมดจาก โลก ในปี ๒๕๖๓ ดังนั้น เด็กไทย ต้องได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอ ให้ได้ครบทั้งสามสายพันธุ์ กระทรวง สาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และจัดบริการฉีด ให้กับเด็กไทยทุกคน อายุไม่เกิน ๔ เดือน จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๙ และดำเนินการเฝ้าระวัง อากาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันอย่างเข้มแข็งต่อไป

กลุ่มผู้พิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ คงสภาพความสามารถทางร่างกาย และจิตใจ ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้ผู้พิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข จึงเกิดโครงการ จัดทากายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ มอบให้กับผู้พิการชาชาติ ๑,๕๐๐ ราย ทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรบุคลการจดทะเบียนคนพิการ ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ และเพิ่มจำนวนผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับ จำนวนผู้พิการทุกประเภทที่เพิ่มขึ้นด้วย

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว สถาบันที่สำคัญที่สุดในสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการ ดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยทีมหมอครอบครัว และอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละ อำเภอที่ผ่านการอบรม กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการของขวัญแก่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” และจัดหายาตำราหลวง และแว่นอ่านหนังสือ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ให้สังคมไทยเป็นสังคม แห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ ด้วย

กลุ่มผู้นำศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์-สามเณรสามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่และได้รับการส่งเสริมและดูแล สุขภาพที่ดี การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพร้อมทั้งให้การดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ – สามเณร ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ และมีต้นแบบหอผู้ป่วยเฉพาะพระสงฆ์อาพาธ ในโรงพยาบาลในเขตบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ เครือข่าย ๑๓ เขตบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งทำระบบ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรในวัด และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้ง พัฒนาให้มีพระสงฆ์เป็นอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙ นี้

ชื่อเรื่อง โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

โปลิโอเป็นโรคติดต่อร้ายแรง แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทยมีการนำวัคซีนโปลิโอชนิดหยอดเข้าปาก มาให้ในเด็กมานานกว่า ๓๐ ปี ทำให้ไม่พบผู้ป่วยในโรคนี้ มานานกว่า ๑๘ ปี องค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายการกวาดล้างทำลายเชื้อโปลิโอสายพันธุ์ที่ ๒ (โปลิโอมี ๓ สายพันธุ์) ให้หมดไปจากโลก ทำให้วัคซีนโปลิโอชนิดหยอดในปีหน้าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เฉพาะเชื้อโปลิโอ สายพันธุ์ที่ ๑ และ ที่ ๓ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยมากขึ้น และยังคงมีภูมิคุ้มกันโปลิโอสายพันธุ์ที่ ๒ ด้วย กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และจัดบริการฉีดให้กับเด็กไทยทุกคน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง และสามารถกวาดล้างเชื้อโปลิโอให้หมดไปจากโลก

เป้าหมาย ให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแก่เด็กไทย เมื่อมีอายุ ๔ เดือนทุกคน

แนวทางการดำเนินการ

๑. จัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด และกระจายให้กับสถานบริการต่างๆ อย่างเพียงพอ โดย สปสช.
๒. อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงวิธีการให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด แก่เด็กอายุ ๔ เดือน
๓. เริ่มให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแก่เด็กอายุ ๔ เดือน ตั้งเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๔. ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ในปี ๒๕๕๙ เด็กไทย จำนวน ๗ แสนคน จะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอทุกสายพันธุ์ และบรรลุเป้าหมายของโลกในการกวาดล้างเชื้อโปลิโอ

ชื่อเรื่อง โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน ๑.๕ ล้านคน โดยร้อยละ ๔๘ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ข้อมูลจาก สนง.สถิติแห่งชาติ และฐานข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมฯ) ซึ่งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึง หรือข้อจำกัดในการจัดระบบบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในการป้องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กำเนิด/ซ้ำซ้อน/ถาวรรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพและคงสภาพความสามารถทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย/คนพิการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีอัตราผลิตник/ช่างกายอุปกรณ์ต่อปีต่ำมาก โดยอยู่ในภาครัฐเพียง ๒๑๐ อัตรา ซึ่งสวนทางกับความต้องการกายอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น จากแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ เน้นการพัฒนาบริการสุขภาพคนพิการให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และครอบคลุม และพัฒนาให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการคนไทยทั่วประเทศขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย คนพิการแขนขาขาด จำนวน ๑,๕๐๐ ราย

แนวทางดำเนินการ

- พัฒนาทักษะบุคลากรจดทะเบียนคนพิการเพื่อตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ในทุกเขตบริการสุขภาพ
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการแขนขาขาด ได้แก่ ขาเทียม อุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินหรือรถนั่งคนพิการ พร้อมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายผลิตกายอุปกรณ์ให้บริการแก่คนพิการในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรดิตถ์ และจัดหารถโมบายผลิตแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ (ไม่เกิน ๔ เดือน) ร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิริินธร ม.มหิดล

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

ผลที่คาดว่าจะได้รับ “คนพิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข” และคนพิการทางการเคลื่อนไหว (แขนขาขาด) ได้รับกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการพึ่งพิง ช่วยเหลือตนเอง ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระทัดเทียมคนปกติ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาวะพิการซ้ำซ้อนหรือถาวรที่สามารถป้องกันได้

ชื่อเรื่อง โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง ฟังได้ โดยทีมหมอครอบครัว”

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ในปี ๒๕๓๗ มีผู้สูงอายุ ๔ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของประชากรทั้งหมด) ในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ล้านคน (ร้อยละ ๑๔.๙) และคาดว่าในอีก ๒๕ ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) และมีอัตราส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลงจาก ๖ : ๑ ในปี ๒๕๕๓ จะเหลือเพียงวัยแรงงาน ๒ คน ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๘๓ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจะมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ ได้ถึงร้อยละ ๙๕ ของผู้สูงอายุทั้งหมด ในขณะที่มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๕๗ ที่เข้าถึงระบบบริการดูแลสุขภาพได้ และร้อยละ ๖๒ ของผู้สูงอายุทั้งหมด มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ซึ่งร้อยละ ๔๔ ของผู้ที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น จำเป็นต้องใช้แว่นตาแต่ยังไม่มีแว่นสายตาใช้ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม จำนวน ๖,๓๙๔,๐๒๒ ราย จำแนกเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ ๕ ล้านคน และกลุ่มติดบ้านติดเตียงประมาณ ๑.๓ ล้านคน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากทีมหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากทีมหมอครอบครัว และอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น

เป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอยู่ในภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ VDO Conference และให้เริ่มการปฏิบัติได้ทันที
๒. จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดหาชุดของขวัญ ได้แก่ ยาตำราหลวง และแว่นอ่านหนังสือ เพื่อกระจายให้กับสถานบริการต่างๆ ตามจำนวนผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละอำเภอ
๓. อบรมทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสาขาวิชาชีพ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver เพื่อร่วมประเมินคัดกรองสุขภาพ และสามารถให้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิงถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องได้
๔. ตรวจสอบรายชื่อและออกเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงด้วยจักรยานและดำเนินการมอบชุดของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ในช่วงปีใหม่สากลตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ และปีใหม่ของไทยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
๕. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ –สามเณร

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

พระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีพระสงฆ์ ๒๘๙,๑๓๑ รูป และสามเณร ๖๐,๕๒๘ รูป และจากผลการตรวจคัดกรองสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรให้ยั่งยืนเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๕๒ พบว่าพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ มีระดับเอนไซม์ตับกรดยูริก และการทำงานของไตผิดปกติ ภาวะโลหิตจาง อ้วน ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดังนั้นเพื่อให้พระสงฆ์-สามเณรสามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่และได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดี กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพร้อมทั้งให้การดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ - สามเณร ทั่วประเทศ และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานะ และดูแลสุขภาพของพระสงฆ์-สามเณร ในประเทศไทยให้แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์-สามเณรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

แนวทางดำเนินการ

๑. ประสานความร่วมมือกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเครือข่าย ๑๓ เขตบริการสุขภาพ เพื่อจัดทำระบบการดูแล และต้นแบบหอผู้ป่วยเฉพาะพระสงฆ์อาพาธ ในโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
๒. ตรวจคัดกรองสุขภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดทำ Temple Folder เพื่อการดูแล ติดตามสุขภาพพระสงฆ์ในวัด และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังในแต่ละพื้นที่
๓. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน และพัฒนาให้มีพระสงฆ์เป็นอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙

ผลที่คาดว่าจะได้รับ พระสงฆ์ สามเณรมีสุขภาพดีขึ้นสามารถประกอบศาสนกิจได้ดี เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน รวมทั้งมีหอผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมแด่พระสงฆ์-สามเณรทั่วทุกภูมิภาค

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ๒๕๕๙ โดย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ	กวาดล้างโรคโปลิโอ	Long Term Care (LTC)	มอบของขวัญ	ดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร	เด็กไทยสายตาสี*
Service delivery	ฉีดวัคซีน Inactivated Polio Vaccine (IPV) เด็กอายุ ๔ เดือน จำนวน ๗ แสนคนทั่วประเทศ (เป้าหมาย ๘๐%)	● ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ● มอบชุดของขวัญ ยาสามัญประจำบ้าน และแว่นสายตา	● จัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ๑,๕๐๐ ราย ● พัฒนาทักษะบุคลากร จัดทะเบียน และผู้ดูแลผู้พิการ ๑,๐๐๐ คน	● จัดทำระบบการดูแล และหอผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธ เขตละ ๑ รพ. ● ตรวจสอบการดูแลสุขภาพและจัดทำ Temple Folder ● เป้าหมายพระสงฆ์ สามเณร จำนวน สามแสนรูป ทั่วประเทศ	● ตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนป. ๑ ทั่วประเทศ ● มอบแว่นสายตากรณีสายตาผิดปกติ
Health workforce	บุคลากรสาธารณสุข	ทีมหมอครอครบครัว ทีมสหสาขาวิชาชีพ และศูนย์ COC รพ.	บุคลากรจดทะเบียน อาสาผู้ดูแลสุขภาพ และนักกายอุปกรณ์	บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครประจำวัด (อศว.)	บุคลากรสาธารณสุข และ จักษุแพทย์
ระบบรายงาน	รวบรวมรายงาน ๔๓ แห่ง ผ่านเขตสุขภาพ ทุกวันที่ ๒๐	รายงานด้วยเอกสารผ่านเขตสุขภาพ ทุกวันที่ ๒๐	รายงานด้วยเอกสารผ่านเขตสุขภาพ ทุกวันที่ ๒๐	รวบรวมรายงาน ๔๓ แห่ง ผ่านเขตสุขภาพ ทุกวันที่ ๒๐	รายงานด้วยเอกสารผ่านเขตสุขภาพ ทุกวันที่ ๒๐
Drug & Equipment	วัคซีน IPV สนับสนุน โดยระบบ VMI	ชุดยาสามัญประจำบ้าน โดย สสจ. และแว่นสายตา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	ขนานนาเทียม อุปกรณ์เครื่องช่วย การเดินหรือรถนั่งคนพิการ ตามสิทธิประกันสุขภาพ โดยรพท/รพท.	อุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยา สามัญประจำบ้าน โดยรพท.และสสจ.	แว่นสายตา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
Financing	งบดำเนินการ สธ.	งบดำเนินการสธ. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล งบอปท.	งบดำเนินการ สธ.	งบดำเนินการ สธ.	งบดำเนินการ สธ.
สนับสนุนวิชาการ	กรมควบคุมโรค / สป.	กรมอนามัย / สป.	กรมการแพทย์ / สป.	กรมการแพทย์ / สป.	กรมอนามัย / สป.
ติดตามประเมินผล	ประเมินผลแบบบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุข (สศบ.) พร้อมการตรวจราชการรอบที่ ๑ โดยสุ่มตรวจราชการดำเนินการเขตละ ๑ จังหวัด และรายงานความก้าวหน้าให้กรม. รับทราบทุกเดือน				
ระยะเวลาดำเนินการ	ธ.ค. ๒๕๕๘ - ก.ย. ๒๕๕๙	ธ.ค. ๒๕๕๘ - เม.ย. ๒๕๕๙	ธ.ค. ๒๕๕๘ - ก.ย. ๒๕๕๙	ธ.ค. ๒๕๕๘ - ก.ย. ๒๕๕๙	ธ.ค. ๒๕๕๘ - ก.พ. ๒๕๕๙

โครงการ	กวาดล้างโรคโปลิโอ	Long Term Care (LTC)	มอบแขนขาเทียม	ดูแลสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร	เด็กไทยสายตาดำ*
ผู้รับผิดชอบ	นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร. ๐๘๑-๙๘๙-๑๙๗๘ อีเมลล์ dr.rungruengkij@hotmail.com	คุณวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ และเครือข่าย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โทร. ๐๙๗-๒๔๑-๙๗๒๙ อีเมลล์ vimol.b@anamai.mail.go.th	นพ.ชำนาญ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ โทร. ๐๘๑-๔๔๗-๕๖๒๐ อีเมลล์ dr.jay๙๐@gmail.com	นพ.ชำนาญ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ โทร. ๐๘๑-๔๔๗-๕๖๒๐ อีเมลล์ dr.jay๙๐@gmail.com	นพ.กิตติลาภสมบัติศิริ หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัย เรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร. ๐๘๑-๖๘๒-๙๖๖๘ อีเมลล์ kitti.l@anamai.mail.go.th

(*) หมายเหตุ ของขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงสาธารณสุข